



ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ : ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา)

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ : ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา) ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ดังนี้

๑. เลขประจำตัวสอบและรายชื่อ

ประเภททุนศึกษา

หน่วยที่	สาขาวิชา	เลขประจำตัวสอบ	รายชื่อ
๑	Big Data หรือ Data Analysis	-	-ไม่มีผู้สมัคร-
๒	Sustainable Development	๐๐๑	นางสาวกิตติกา เรืองรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ สำนักงานจังหวัด นครศรีธรรมราช
		๐๐๒	นายณัฐกร วิฑโ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์การ พัฒนาภาคใต้และภาคใต้ชายแดน สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหาร ราชการจังหวัด สป.
๓.	Gender Equality หรือ Human Rights หรือ Human Rights and Cultural Diversity หรือ Human Rights Studies หรือ Human Rights and International Migration	๐๐๓	นายณัฐกร วิฑโ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์การ พัฒนาภาคใต้และภาคใต้ชายแดน สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหาร ราชการจังหวัด สป.

/ประเภททุน...

ประเภททุนฝึกอบรม

หน่วยที่	สาขาวิชา	เลขประจำตัวสอบ	รายชื่อ
๑	Conflict Resolution and Peace Studies	-	-ไม่มีผู้สมัคร-
๒	Migration Studies	-	-ไม่มีผู้สมัคร-

๒. วัน เวลา และสถานที่สอบ

การสอบสัมภาษณ์จะจัดขึ้นในวันอังคารที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์มารายงานตัวและลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเฟื่องนคร ชั้น ๕ อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย ซึ่งเอกสารและหลักฐานที่ผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์จะต้องยื่นเข้ารับการสัมภาษณ์ ประกอบด้วย

๑. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อรายงานตัวและลงทะเบียนเข้ารับการสัมภาษณ์ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด การแต่งกาย ชุดผ้าไทย

๒. สำเนาเอกสารหนังสือตอบรับให้เข้าศึกษาโดยไม่มีเงื่อนไขจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองตามสาขาและประเทศที่ ก.พ. กำหนด

ทั้งนี้ หากไม่สามารถมารายงานตัวตามที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิการเข้ารับการคัดเลือกฯ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)

ปลัดกระทรวงมหาดไทย